

Bước tiến quan trọng lưu giữ, bảo tồn di sản văn hóa



Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của số hóa di sản đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Yên Bái?

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chuyển đổi số (CĐS) đang là xu hướng tất yếu với tất cả các lĩnh vực. Đối với di sản, số hóa tiến tới CĐS di sản được xem là giải pháp căn cốt, một bước tiến quan trọng để lưu giữ, bảo tồn di sản, đem lại những thay đổi tích cực trong việc quảng bá di sản văn hóa hướng tới phát triển du lịch thông minh, đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong trưng bày, kết nối du khách với hiện vật, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch được thực hiện thông qua các nền tảng công nghệ như: app hướng dẫn tham quan, ứng dụng công

LTS: Thời gian qua, Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa di sản là một giải pháp mới được quan tâm triển khai. Qua đó, thu về nhiều kết quả tích cực góp phần vừa gìn giữ vừa quảng bá, khai thác di sản văn hóa để phục vụ nghiên cứu, giáo dục, du lịch, đem đến những trải nghiệm mới cho du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh về vấn đề này.

nghệ trải nghiệm thực tế ảo, quét mã QR code... Nhờ đó, giúp du khách có những trải nghiệm khác biệt, tương tác chân thực hơn so với việc xem hình ảnh hay đọc thông tin trên sách giáo khoa, tạo cầu nối để đưa những thông tin, giá trị di sản đến gần hơn với du khách và người dân, giúp mở rộng không gian tương tác của di sản, gia tăng hiệu quả bảo tồn, khai thác bền vững giá trị di sản phát triển Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc".

P.V: Có thể thấy, số hóa di sản đã và đang trở thành một xu thế tất yếu quan trọng. Xin đồng chí cho biết, để bắt kịp xu thế này, Yên Bái đã triển khai những hoạt động gì?

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình: Để bắt kịp xu thế số hóa di sản, Sở VH-TT&DL đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030", trong đó chú trọng các nhiệm vụ về CĐS di sản. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực thi triển khai hiệu quả công tác CĐS trong lĩnh vực quản lý di sản và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, thời gian qua, Bảo tàng tỉnh đã khảo sát, số hóa hơn 1.000 tài liệu, hiện vật theo 5 chủ đề trưng bày thường trực của Bảo tàng để xây dựng cơ sở dữ liệu 3D. Thu thập, chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh của 560 hiện vật giấy và 300 phim ảnh tư liệu. Cung cấp phiếu thông tin mô tả tư liệu

lịch sử giấy, phim âm bản để làm cơ sở dữ liệu xây dựng phần mềm quản lý và sử dụng, khai thác các tư liệu lịch sử; Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch đã: cập nhật hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục phi vật thể cấp quốc gia và hồ sơ di tích các cấp trên trang thông tin <http://dsvh.pvt.dsvh.gov.vn/Home.aspx> và <http://ditich.dsvh.gov.vn/login> của Cục Di sản văn hóa. Tiến hành số hóa các hồ sơ khoa học di sản và kết quả kiểm kê di sản văn bằng hình thức scan để lưu trữ trên phần mềm Google driver. Đến nay, Trung tâm lưu trữ số được 134 hồ sơ di tích được xếp hạng các cấp và gần 71 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn các cấp trên máy tính. Trung tâm còn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xác định tọa độ số, xây dựng bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trên các phần mềm quản lý chuyên dụng; Thư viện tỉnh đã phục chế sách cổ của các dân tộc, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu, xây dựng bộ sưu tập số để lưu giữ và đưa ra phục vụ bạn đọc tại địa chỉ website: Thuvientinhvienbai.gov.vn, trong đó đã số hóa 143 tài liệu với 9.695 trang, kịp thời phục vụ bạn đọc với 2 bộ tài liệu Hán Nôm và chữ Thái cổ.

P.V: Thưa đồng chí, thách thức lớn nhất khi triển khai số hóa di sản văn hóa Yên Bái hiện nay là gì và trước thách thức này, Sở VH-TT&DL đã có những giải pháp nào để đẩy mạnh số hóa di sản, gìn giữ, phát huy, biến di sản văn hóa thành tài sản, trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình số hóa di sản ở Yên Bái hiện đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như việc nguồn nhân lực cho công tác CĐS còn yếu và thiếu; không có viên chức chuyên trách, 100% là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi số di sản; việc CĐS đòi hỏi thời gian, công sức lớn để nhập liệu toàn bộ hiện vật vào phần mềm quản lý. Ngoài ra, việc đầu tư đồng bộ về vật tư, máy móc hiện đại để đáp ứng yêu cầu lưu trữ, quản lý, tích hợp các nội dung số hóa, phục vụ công tác CĐS còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Sở VH-TT&DL sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh số hóa một cách đồng bộ các di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đạt mục tiêu chung trong Chương trình Số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá di sản văn hóa gắn với xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh, góp phần giới thiệu rộng rãi hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tiếp tục cử công chức, viên chức tham gia tập huấn, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí **LÊ THƯƠNG** (Thực hiện)

Trấn Yên giải quyết việc làm mới cho 2.330 lao động

Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã giải quyết việc làm mới 2.330 lao động, bằng 113,7% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 58 người.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động. Tháng 10/2024, huyện đã đào tạo, tuyển mới 265 lao động, giải quyết việc làm mới cho 74 lao động, chuyển dịch 40 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, bằng 100% kế hoạch; số lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ đạt 40%, bằng 100% kế hoạch. Phần lớn lao động chuyển dịch sang các ngành nghề như xây dựng, giao thông,

điện - điện tử, công nghệ và các ngành nghề thương mại dịch vụ...; tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành, nghề phi nông nghiệp đạt 49,5%. Tính chung 10 tháng, huyện giải quyết việc làm mới cho 2.330 lao động, bằng 113,7% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 58 người.

Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chính sách hỗ trợ người lao động đi học tập, làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai để án đưa lao động huyện Trấn Yên đi làm việc ở nước ngoài năm 2024; chỉ đạo rà soát nhu cầu xuất khẩu lao động và nhu cầu vốn vay đi xuất khẩu lao động năm 2024 và năm 2025.

THANH TÂN

Dự ước hết năm 2024 có 1.424 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở

Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã ban hành Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện lồng ghép các nguồn lực thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa để triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, với mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo có nhà ở dột nát, xuống cấp, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng nhà ở theo quy định.

Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh hỗ trợ làm mới và sửa chữa 3.022 nhà. Mức hỗ trợ làm nhà của

tỉnh Yên Bái cao hơn mức hỗ trợ từ Trung ương. Đến hết năm 2023, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã khởi công xây dựng và hoàn thành 1.598/1.598 nhà (làm mới 1.305 nhà, sửa chữa 293 nhà), đạt 100% kế hoạch đề ra, với tổng kinh phí là 78.905 triệu đồng. Dự ước kết thúc năm 2024, toàn tỉnh hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.424 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở (đạt 100% kế hoạch). Đặc biệt, tỉnh đã kịp thời hỗ trợ trên 1.200 gia đình có nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng do ảnh hưởng bão số 3 (Yagi).

THU HẠNH

TIN ẢNH >>>

■ Với thông điệp "Mỗi cuốn sách thắp sáng một ngọn lửa ước mơ", tháng 10/2024, Thư viện tỉnh Yên Bái đã trao tặng 600 cuốn sách cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Mù Cang Chải. Đây chính là vốn sách ban đầu để các nhà trường xây dựng tủ sách "Thấp sáng ước mơ".

LÊ THƯƠNG

Tủ sách "Thấp sáng ước mơ" Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn thu hút đông học sinh.

